

Số: *M80* /KH-CTHADS

Phú Yên, ngày *11* tháng *11* năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị toàn ngành kiểm điểm rút kinh nghiệm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 72-KL/TU ngày 09/11/2016

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 72-KL/TU ngày 09/11/2016, yêu cầu Cục Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức Hội nghị toàn ngành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót, vi phạm, khuyết điểm trong công tác THADS. Cục Thi hành án xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm toàn ngành với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm toàn ngành THADS tỉnh, làm rõ các thiếu sót, vi phạm, khuyết điểm trong công tác THADS theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm phải tiến hành kịp thời, đầy đủ các nội dung được yêu cầu, nêu rõ các thiếu sót, vi phạm, khuyết điểm, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức có thiếu sót, vi phạm; trách nhiệm của Lãnh đạo đơn vị có cán bộ, công chức vi phạm; trách nhiệm, khuyết điểm của Lãnh đạo Cục THADS trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để xảy ra vi phạm, thiếu sót của các đơn vị; xác định rõ nguyên nhân của từng vi phạm; đề ra các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm, thiếu sót lặp lại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quán triệt nội dung kết luận số 72-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ, công chức

Nội dung: Chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong công tác THADS được phát hiện, xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục thời gian đến; chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm không để tình trạng tương tự lặp lại.

Thực hiện: Lãnh đạo Cục THADS

2. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm

2.1. Nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các đơn vị THADS chưa được quan tâm kịp thời, dẫn đến có sai sót trong quá trình thực hiện công tác THADS

Thực hiện: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS

Yêu cầu đặt ra: Phải xác định rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo các Chi cục THADS đến đâu khi quản lý, chỉ đạo, điều hành để xảy ra sai sót, vi phạm, nội dung cần rút kinh nghiệm là gì, biện pháp khắc phục trong thời gian đến.

2.2. Nội dung: Chất lượng đội ngũ cán bộ ngành THADS trong tỉnh không cao, có quá ít cán bộ được đào tạo đại học chính quy (kể cả cán bộ trẻ mới được tuyển dụng); việc tuyển dụng công chức có trường hợp không phù hợp với điều kiện tuyển dụng (thông báo tuyển đại học luật nhưng tuyển trung cấp luật).

Thực hiện: Tập thể Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ.

Yêu cầu đặt ra: Xác định rõ trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo Cục đến đâu. Trách nhiệm, khuyết điểm của Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ; xác định nội dung cần rút kinh nghiệm, biện pháp khắc phục thời gian đến.

2.3. Nội dung: Công tác quản lý hành chính về THADS ở nhiều đơn vị chưa chặt chẽ, đúng quy định (nhất là Chi cục THADS TP.Tuy Hòa).

Thực hiện: Các Chi cục THADS; Tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS TP.Tuy Hòa.

Yêu cầu đặt ra: Trên cơ sở kết luận kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 500 Tỉnh ủy tại các Chi cục, Lãnh đạo các Chi cục tự nhìn nhận công tác quản lý hành chính ở đơn vị mình còn tồn tại gì, quản lý có chặt chẽ, đúng quy định chưa, từ đó rút kinh nghiệm thực hiện trong thời gian đến; Tập trung làm rõ những thiếu sót của Tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS TP.Tuy Hòa trong công tác quản lý hành chính về THADS để xảy ra nhiều sai phạm tại đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm trong toàn ngành, không để xảy ra trường hợp tương tự thời gian đến.

2.4. Nội dung: Trong việc tiếp nhận Bản án, Quyết định do Tòa án chuyên giao có nhiều trường hợp chậm vào Sổ giao nhận Bản án, Quyết định hoặc có tình trạng thời gian ghi trên dấu công văn đến không đúng, chậm hơn so với thời gian thực tế đã nhận Bản án, Quyết định của Tòa án; không cấp giấy biên nhận đơn yêu cầu thi hành án (khi nhận đơn trực tiếp) hoặc lưu giữ bì thư khi nhận đơn qua dịch vụ bưu chính (dẫn đến có thể tùy tiện trong đóng dấu công văn đến trên các văn bản, làm kéo dài việc giải quyết thi hành án)

Thực hiện: Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu đặt ra: Trên cơ sở kết luận kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 500 Tỉnh ủy, các cơ quan THADS xem xét đơn vị đã vi phạm nội dung nào, nguyên nhân để xảy ra sai phạm, từ đó Tập thể Lãnh đạo các đơn vị xác định nội dung rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để khắc phục, không để vi phạm lặp lại.

2.5. Nội dung: Nhiều trường hợp xác minh điều kiện thi hành án không chặt chẽ hoặc chậm xác minh điều kiện thi hành án; chậm tiến hành việc cưỡng chế, kê biên đối với việc có điều kiện thi hành án, dẫn đến kéo dài việc thi hành án; chậm

trả tiền cho đương sự; thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án không đúng (huyện Sông Hình, TP. Tuy Hòa).

Thực hiện: Các cơ quan THADS; Chấp hành viên tổ chức thi hành án.

Yêu cầu đặt ra: Các Chi cục THADS, Chấp hành viên phải xác định rõ nội dung rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục thời gian đến. Đối với Chi cục THADS huyện Sông Hình và TP. Tuy Hòa cần làm rõ những vi phạm, thiếu sót thuộc trách nhiệm của Chấp hành viên nào, đã khắc phục đến đâu, giải pháp khắc phục thời gian đến là gì; xác định trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo Chi cục trong kiểm tra, chỉ đạo, nhắc nhở đến đâu khi để xảy ra các vi phạm.

2.6. Nội dung: Nhiều chi cục THADS cấp huyện chưa quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định, làm phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo bức xúc, gửi nhiều nơi, vượt cấp. Cá biệt có trường hợp không thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (như Chi cục THADS TP. Tuy Hòa).

Thực hiện: Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu đặt ra: Trên cơ sở kết luận kiểm tra của Đoàn Kiểm tra 500 Tỉnh ủy, xác định rõ những đơn vị nào có thiếu sót, vi phạm, xác định trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo Chi cục trong chỉ đạo, điều hành nội dung này đến đâu; đối với các đơn vị để xảy ra vi phạm mà có Thẩm tra viên thì cần làm rõ thêm trách nhiệm của đồng chí Thẩm tra viên trong tham mưu cho Lãnh đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các đơn vị còn lại xem xét rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp không để xảy ra vi phạm, thiếu sót tương tự.

2.7. Nội dung: Công tác hướng dẫn nghiệp vụ của Cục THADS tỉnh cho cấp dưới còn nhiều trường hợp chưa kịp thời, quá thời hạn theo quy định.

Thực hiện: Đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách mảng công tác; Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS.

Yêu cầu đặt ra: Xác định trách nhiệm của đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng phụ trách mảng công tác đến đâu trong việc để xảy ra thiếu sót này; làm rõ trách nhiệm của Phòng nghiệp vụ và tổ chức THADS đến đâu trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Cục hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị. Giải pháp khắc phục thời gian đến là gì.

2.8. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, Chi bộ, Lãnh đạo Chi cục THADS TP. Tuy Hòa thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn của đơn vị (có 6 tháng liên tục không sinh hoạt Chi bộ); chưa quan tâm, thường xuyên kiểm tra, chậm khắc phục những tồn tại, vi phạm; có trường hợp không trả lời và không thực hiện kiến nghị của Viện Kiểm sát.

Thực hiện: Tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS TP. Tuy Hòa

Yêu cầu đặt ra: Xác định rõ trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo Chi cục trong việc để xảy ra khuyết điểm; Tập thể Lãnh đạo Chi cục đã chỉ đạo thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan của Cục THADS đến đâu, có báo cáo kết quả thực

hiện nội dung chỉ đạo đầy đủ cho Cục không; làm rõ trường hợp tại sao không trả lời, không thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát, vấn đề này có báo cáo Cục THADS biết không. Tập thể Lãnh đạo Chi cục xác định rõ các khuyết điểm và nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian đến.

2.9. Nội dung: Một số cán bộ, công chức của đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc THADS, để xảy ra nhiều sai phạm, làm phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; dẫn đến nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật (05 người)

Thực hiện: Tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS TP.Tuy Hòa; cán bộ, công chức có vi phạm bị xử lý.

Yêu cầu đặt ra: Xác định trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo Chi cục trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để cán bộ, công chức vi phạm, không kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở dẫn đến cán bộ bị xử lý kỷ luật; việc chỉ đạo khắc phục những vi phạm đến đâu, giải pháp khắc phục và chỉ đạo, chấn chỉnh trong thời gian đến. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể và rút kinh nghiệm.

2.10. Nội dung: Chậm xác minh điều kiện thi hành án; chậm tiến hành cưỡng chế, kê biên đối với việc có điều kiện thi hành án (nhất là những vụ liên quan đến ngân hàng), dẫn đến kéo dài việc thi hành án không đúng quy định (có nhiều việc kéo dài từ 01 – 02 năm); tổ chức định giá, bán đấu giá tài sản, trả lại tiền, tài sản cho đương sự chưa đúng trình tự, thủ tục, không đảm bảo thời hạn theo quy định của pháp luật; tiến hành việc giảm giá tài sản, xác nhận kết quả thi hành án không đúng quy định; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thanh toán các chi phí cưỡng chế thi hành án, dẫn đến gây thiệt hại cho người phải thi hành án (đã phát hiện thanh toán sai 60.417.743đ trong 10 vụ). Những sai phạm trên xảy ra chủ yếu ở các Chấp hành viên Trần Thanh Liêm (đã điều động đến Chi cục THADS huyện Phú Hòa), Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Văn Toàn, Phan Thị Tuyết Hương, Nguyễn Thị Minh Đề (đã chuyển ngành).

Thực hiện: Tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS TP.Tuy Hòa; các Chấp hành viên có sai phạm.

Yêu cầu đặt ra: Làm rõ trách nhiệm của Tập thể Lãnh đạo Chi cục trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị không sâu sát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, chỉ đạo khắc phục đến đâu, biện pháp thời gian đến; các Chấp hành viên có sai phạm phải nhận thức sâu sắc những vi phạm, sai sót của mình, đã khắc phục đến đâu, biện pháp khắc phục thời gian đến. Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể và rút kinh nghiệm

2.11. Nội dung: Nhiều sai phạm trong công tác của Chi cục THADS TP.Tuy Hòa đã được phát hiện qua công tác kiểm tra của ngành THADS, qua kiến nghị khắc phục sai phạm của ngành kiểm sát nhưng việc chỉ đạo của Cục THADS tỉnh đối với việc khắc phục những tồn tại, sai phạm tại đơn vị này chưa có hiệu quả;

chưa chủ động xử lý, điều chuyển cán bộ phù hợp nên dẫn đến sai phạm lặp lại nhiều năm.

Thực hiện: Tập thể Lãnh đạo Cục THADS, Tập thể lãnh đạo Chi cục THADS TP.Tuy Hòa.

Yêu cầu đặt ra: Làm rõ nội dung chỉ đạo của Cục THADS tỉnh đối với Chi cục THADS TP. Tuy Hòa thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát khắc phục những tồn tại, sai phạm, Cục có theo dõi, đôn đốc kịp thời việc thực hiện nội dung chỉ đạo. Tập thể Lãnh đạo Chi cục THADS TP.Tuy Hòa đã chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát, các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Cục THADS đến đâu, có báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện cho Cục THADS.

3. Chỉ đạo của Lãnh đạo Cục THADS chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm những tồn tại, khuyết điểm

Nội dung: Lãnh đạo Cục THADS chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm toàn ngành đối với những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong Kết luận 72-KL/TU; chỉ đạo những nội dung cụ thể để các đơn vị có vi phạm, thiếu sót tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác (đặt biệt đối với Chi cục THADS huyện Sông Hinh, TP.Tuy Hòa).

Thực hiện: Lãnh đạo Cục THADS tỉnh

III. THÀNH PHẦN

1. Thành phần đại biểu:

- Mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.
- Mời đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

2. Thành phần họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm:

- Lãnh đạo Cục THADS;
- Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS;
- Lãnh đạo các Chi cục THADS;
- Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán trưởng hành chính, Kế toán trưởng NV&TCTHADS của Cục THADS; Chấp hành viên các Chi cục THADS.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Dự kiến ngày 16/12/2016 (Thứ 6)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Phối hợp với Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu Lãnh đạo Cục tổ chức Hội nghị toàn ngành kiểm điểm rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm được phát hiện qua kiểm tra theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 72-KL/TU ngày 09/11/2016.

2. Các Chi cục THADS bám sát Kết luận số 72-KL/TU ngày 09/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung Kế hoạch này và kết luận tại Hội nghị kiểm

điểm, rút kinh nghiệm toàn ngành để tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm tại đơn vị. Trường hợp cần thiết, mời Lãnh đạo Cục THADS dự, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo);
- Lãnh đạo Cục (thực hiện);
- Các Phòng chuyên môn Cục (thực hiện);
- Chi Cục THADS các huyện, TX, TP (thực hiện);
- Lưu: VT- C.THADS.

CỤC TRƯỞNG



Hà Công Khánh